

อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
1	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการกฤษฎีกา อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาก่อสร้าง กฎหมายมหาชน การเงินและการลงทุน โทรมណาคม การสื่อสาร ละเมิด แรงงาน ที่ดิน
2	นายกฤดา พูนวิทย์	Partner in the Dispute Resolution practice of Rajah & Tann (Thailand)	Shareholder's disputes, International Trade, Insurance, Business rehabilitation, Labour, Construction, Administrative dispute
3	ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ธีระวัฒน์	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขการดำเนินการกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคำสั่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 30/2550 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการทำ การใช้และการเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Law) ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมายรองรับการทำ การใช้ และการเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาก่อสร้าง กฎหมายมหาชน โทรมណาคม การสื่อสาร
4	นายทัศนัย ไชยแขวง	กรรมการบริหารสภาพนายความในพระบรม	สัญญาทางการค้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
		<p>ราชูปถัมภ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ รองโฆษกสถานทูตในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าสำนักงานทนายความทัศนัยไชยแขวงและเพื่อน หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย O.A.K.LAW LAW OFFICE คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการรับและ พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน องค์การกระจาย เสียงและแพร่สาธารณะแห่งประเทศไทย</p>	สัญญาก่อสร้าง ละเมิด ครอบคร้วและมรดก
5	ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ	อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและนิติตรรกศาสตร์	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป ก่อสร้าง
6	ศาสตราจารย์ ดร. ธีวชัย สุวรรณพานิช	อาจารย์มหาวิทยาลัย	กฎหมายอนุญาโตตุลาการ, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศ, กรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของ ราชการสาขาเศรษฐกิจการคลัง, ก่อสร้าง
7	เรือไทยทונה ศิวรักษ์	Partner at Baker & Mckenzie (Thailand)	Government Project/Contract, Public-Private Partnerships (PPP), Government Procurement, Trade and Commerce
8	นายรัฐการ บุญเหนือ	Partner in the Dispute Resolution of Watson Farley & Williams, Registered Foreign Lawyer,	Commercial Contracts, Construction Contracts, International Trade, Insurance, Maritime and

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
		Solicitors Regulation Authority, UK, Associate Member, the Chartered Institute of Arbitrators, UK, Arbitration Committee, ICC Thailand	Transport, Employment/Labour
9	ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร	อาจารย์ผู้บรรยายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรื รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)	สัญญาก่อสร้าง พาณิชยน์าวีและขนส่งทางทะเล
10	ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัศวนันท์	รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทู คอ์ปอเรชั่น อาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป โทรมคมนาคม การสื่อสาร กฎหมายมหาชน สัญญา Bank & Finance Capital Partner at Baker & McKenzie, เป็นผู้ก่อตั้งแผนก Bank & Finance
11	ดร. อภิวัตต์ นิ้มละฮอร์	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติ (MNCs) และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ปรึกษาบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การตลาดและกฎหมาย อนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม อาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่ปรึกษา	การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษีอากร การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา การบินพลเรือน การประกันทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การโทรคมนาคมการสื่อสาร พลังงาน พาณิชยน์าวีและการขนส่งทางทะเล หุ้นส่วนบริษัท สัญญาทางปกครอง การตลาด กฎหมายมหาชน ครอบครัว แรงงาน
12	นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา	อดีตผู้พิพากษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	ก่อสร้าง ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
13	นายสุชุมพงศ์ โง่นคำ	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตประธานกรรมการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของประธานรัฐสภา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
14	นายมนัส สุขสวัสดิ์	พนักงานอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร สำนักงาน อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เชี่ยวชาญสัญญาแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป สัญญาก่อสร้าง กฎหมายมหาชน
15	ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง	-อุปนายกฝ่ายบริหารสหภาพนายความ -โฆษกสหภาพนายความ -คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-กฎหมายธนาคาร กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมาย ประกันภัย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญา -อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ที่ปรึกษากรรมการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และ สถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร
16	ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัครโรจน์	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ - นิติกร กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
			<ul style="list-style-type: none"> - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ - คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ - ที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย - กรรมการปรับปรุงกฎหมายอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม - กรรมการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ - คดีก่อสร้าง
17	นายปณิธาน มีชัยโย	กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ดีลเลอร์ ไฟฟ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม - อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร - อดีตคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาก่อสร้าง แร่และปิโตรเลียม และกฎหมายปกครอง - อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
18	นางสาวนารี ตันทเสถียร	อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาก่อสร้าง การลงทุน พลังงาน การค้าระหว่างประเทศ - มีประสบการณ์อนุญาโตตุลาการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญาจ้างและสัญญาร่วมลงทุน
19	นางสาวนาถินี ยุติธรรมดำรง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาก่อสร้าง การลงทุน พลังงาน การค้าระหว่าง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
			ประเทศ มีประสบการณ์การอนุญาโตตุลาการ
20	นายทวีศักดิ์ สันโดษ	ผู้อำนวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Arbitration Coordinator, Assistant, mediator, Negotiator	สัญญาการลงทุน, ประกันภัย, สัญญาแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป, สัญญาก่อสร้าง, แรงงาน, ที่ดิน, ภาษีอากร, ทรัพย์สินทางปัญญา, สัญญาสัมปทาน, เงินกู้ระหว่างประเทศ
21	พล.โท.ดร.สบโชค ศรีสาคร	Chief Executive Advisor, Vice President Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. - เลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย	ทรัพย์สินทางปัญญา, การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, กีฬา, โทรคมนาคม, และการลงทุนภาครัฐ
22	นายอภิชาติ สุข์คานนท์	- รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ - กรรมการกฤษฎีกา - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง - ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา - ผู้พิพากษาศาลฎีกา	- การบินพลเรือน - กีฬา - สิ่งแวดล้อม - ก่อสร้าง
23	ศาสตราจารย์ประสพสุข บุญเดช	ผู้บรรยายวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยชั้นนำและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 -ประธานศาลฎีกา -ประธานแผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้า	การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายด้านการก่อสร้าง (Construction & Infrastructure)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
		ระหว่างประเทศ -ผู้พิพากษาศาลฎีกา -เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม	
24	ศาสตราจารย์สุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	ทนายความ ประธานคณะกรรมการการป้องกันของงานดิจิทัล และลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการในการบังคับใช้กฎหมายการ บริหารจัดการ, คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม	การบินพลเรือน, การธนาคาร, สัญญาการลงทุน, การ ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, การประกันภัย, ทรัพย์สิน ทางปัญญา, การสื่อสารและโทรคมนาคม, ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าการลงทุน
25	นายเสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย	ผู้พิพากษาสมทบ	ทรัพย์สินทางปัญญา ก่อสร้าง พลังงาน วิศวกรรม
26	ศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ก่อสร้าง ประกันภัย บริษัท สิ่งแวดล้อม การค้าระหว่าง ประเทศ
27	นางสาววันฉวีนา สุจริตกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัย	พลังงาน การลงทุน การก่อสร้าง การค้าระหว่างประเทศ
28	นายพิสุทธิ อรรถกมล	ทนายความ อาจารย์พิเศษ วิทยากร	การก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา
29	นายปรัชญา อุตระกุล	อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	การลงทุน, การก่อสร้าง, ทรัพย์สินทางปัญญา, โทรคมนาคม, การค้าระหว่างประเทศ
30	นายพศิน ทิพย์รักษ์	อธิบดีอัยการ	การก่อสร้าง, การสื่อสาร, สัญญาของรัฐ และสัญญา สัมปทาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
31	นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว	อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	พลังงาน, การลงทุน, สิ่งแวดล้อม, การก่อสร้าง, โทรคมนาคม
32	ดร. ณิชฐวุฒิ อุทัยเสน	อนุญาโตตุลาการ	ทรัพย์สินทางปัญญา, วิศวกรรม, สัญญาก่อสร้าง
33	นายทศพร สัมพิพัฒน์เดชา	ทนายความหุ้นส่วน Watson Farley & Williams (ประเทศไทย)	การบิน, พลังงาน, การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ประกันภัย, บริษัท, การเดินเรือ, สินค้าโภคภัณฑ์, การค้าระหว่างประเทศ
34	นาวาอากาศตรี วิจิตร บำรุงกิจ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ	การก่อสร้าง, การสื่อสารโทรคมนาคม, สัมปทาน, สัญญาภาครัฐ, สาธารณสุข
35	ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.กมล ตันจินวัฒน์กุล	อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	การค้าการลงทุน, การก่อสร้าง, สัญญาภาครัฐ
36	ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง	อัยการผู้เชี่ยวชาญ	การก่อสร้าง, ประกันภัย, ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายธุรกิจ
37	นายโฉลก ศิริสินธุ์	อัยการอาวุโส	การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ประกันภัย, หุ้นส่วนบริษัท, การสื่อสารโทรคมนาคม, สัมปทานภาครัฐ, สัญญาทางปกครอง
38	นายต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส	ผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย	พลังงาน การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม การเงิน การลงทุน หุ้นส่วนบริษัท บัญชี
39	นายปวโรจน์ พานิชปฐม	อัยการผู้เชี่ยวชาญ	การลงทุน การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นส่วนบริษัท สิ่งแวดล้อม การสื่อสารโทรคมนาคม สัมปทานภาครัฐ สัญญาทางปกครอง
40	นางสาวรวีวรรณ พรหมเจริญ	ผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย	การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ประกันภัย, สิ่งแวดล้อม, การแพทย์, สาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
41	ร้อยเอก วิทย์ ชะนะภัย	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน กีฬา การสื่อสาร โทรคมนาคม สัญญาสัมปทาน ปกครอง
42	นายสัตยา อรุณธารี	อัยการอาวุโส	การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ประกันภัย การสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 27 มกราคม 2563